

เกี่ยวกับเรา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพิณิจ

### 1.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพิณิจ เดิมชื่อ โรงเรียนชลพิณิจพาณิชย์การ ตั้งอยู่ในเลขที่ 156/5 หมู่ 3 ซอยรื่นฤทัย ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยมีท่านอาจารย์บำรุง ศิริมั่งคละ (อดีตที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรียะดับ 10 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต) และนายโพยม ปัญจเสวี เป็นผู้ร่วมกันก่อตั้ง และมอบให้นายโพยม ปัญจเสวี เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการเป็นคนแรก ได้เปิดทำการสอนโดยรับนักเรียนระดับ ปวช.1 ในสาขาวิชาการบัญชี การขาย และการเลขานุการเป็นรุ่นแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2522

ในปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี การตลาด และการเลขานุการ

ในปี พ.ศ. 2532 อาจารย์บำรุง ศิริมั่งคละ ได้เปลี่ยนเข้ามาเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ

ในปี พ.ศ.2538 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพิ่มอีกหนึ่งสาขา และได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อ

ในปี พ.ศ. 2539 วิทยาลัยฯ ได้ขยายพื้นที่บริเวณจากเดิมซึ่งสร้างบนเนื้อที่ 3 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 7 ไร่ และสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 และโรงประกอบอาหาร, โรงอาหาร

ในปี พ.ศ.2541 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการเงินการธนาคาร และสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ในปี พ.ศ.2542 ได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตรอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในแผนกพาณิชยกรรม กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในปี 2553 ได้จัดสร้างหอประชุมกาญจนาซึ่งเป็นหอประชุมอเนกประสงค์ขึ้น เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดตัวอาคาร ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียน การสอน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ดร.วิศราศิริมั่งคละ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการวิทยาลัยฯ

ในวันที่ 23 มกราคม 2555 ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม “โรงเรียนชลพิณิจพาณิชย์การ” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพิณิจ”

ปัจจุบัน มีนายบำรุง ศิริมั่งคละ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ดร.วิศราศิริมั่งคละ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางเบญจมาภรณ์ พันธุ์คงชื่น ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนายเกตุทัตศิริมั่งคละ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ



**ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย**



**สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย**

**ปรัชญาของวิทยาลัย**

“สร้างคนให้มีปัญญา สร้างความก้าวหน้าให้อนาคต”

**คำขวัญของวิทยาลัย**

“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมวินัย ก้าวไกลเทคโนโลยี”

**สีประจำวิทยาลัย**

“เขียว – ขาว”

